

ปรับกรม. ไม่ใช่เรื่อง'บักตุ'คนเดียว

เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีนายกฯ ขอบย้อนถามว่าสนใจอะไรนักหนา เพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจนายกฯ ปรับเมื่อไรเดี๋ยวรู้เอง แต่จากผลสำรวจล่าสุดกรุงเทพโพลส์ชี้ชัด ประชาชนหมดความศรัทธาใน คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน อยาก

ให้มีการปรับเปลี่ยน สะท้อนชัด แม้อำนาจเป็นของนายกฯ แต่การทำงานกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ ปรับหรือไม่ปรับ ปรับอย่างไร จึงมีอะไรให้คิดมากกว่าอำนาจ เป็นของใคร **โลกวันนี้มีประเด็น ▶2**



โลกวันนี้มีประเด็น <

เป็นข่าวยังไม่ทันข้ามวันต้องรีบออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ยื่นใบลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ป็นข่าวสำหรับนายสมหมาย ภาษี

แม้มีชื่อติดอันดับต้น ๆ ว่าจะถูกปรับออก แต่ยืนยันจะเดินหน้าทำงานต่อไปไม่ย่อท้อ จะเลิกทำงานก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งให้หยุด แดมยังเรียกร้องให้จัดการคนที่ทำตัวเป็นแหล่งข่าว เพราะเชื่อว่าข่าวปรับคณะรัฐมนตรีกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติที่ต้องกวดขันการณให้หนึ่งให้ได้มากที่สุด

สรุปรวัดดวง วัตใจ นายกฯว่า ถ้าปรับเปลี่ยนจริงจะจิ้มเลือกใครบ้างที่ไม่ให้นั่งอยู่ในเรือแป๊ะต่อไป

เรื่องปรับคณะรัฐมนตรี หากจับอาการของนายกรัฐมนตรีนี้อีกมากกว่า 90% เพียงแต่ยังเขย่งกันไม่ลงตัวทั้งเรื่องที่จะเอาคนออกและคนที่ จะเข้ามาแทน จะปรับเล็ก ปรับใหญ่ โละทีมเศรษฐกิจ จับโยก

ปรับกรม. ไม่ใช่เรื่อง'บักตุ'คนเดียว

ประชาชนหมดความศรัทธา
กับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
ไม่เชื่อว่า จะปฏิรูปสำเร็จ

สลักกระทรวง ยังไม่ได้ข้อสรุป รวมถึงเรื่องกรอบเวลาว่าจะปรับเปลี่ยนกันเมื่อไร

บางกระแสว่าภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า เพราะต้องการทำให้เร็วเพื่อจะได้เดินหน้ากันต่อ บางกระแสว่ารอให้พ้นวิกฤตแล้งไปก่อน เพราะหากปรับเปลี่ยนตอนนี้กรงว่างงานจะไม่ต่อเนื่อง บางกระแสก็ว่ารอไปหลังฤดูโยกย้ายสิ้นเดือนกันยายน เพราะต้องหาตำแหน่งปลอบใจคนที่พลาดเก้าอี้สำคัญในกองทัพ

ก็อย่างที่ท่านผู้นำบอก ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของท่าน คนอื่นจะคิดแทนทำไม

จะสนใจอะไรนักหนา ปรับหรือไม่ ปรับเมื่อไร เดี่ยวรู้เอง อย่างไรก็ตาม การปรับคณะรัฐมนตรีแม้เป็นเรื่องของ นายกฯ เพราะกฎหมายให้อำนาจเอาไว้เช่นนั้น แต่ผลจากการทำงานของรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องของนายกฯคนเดียว เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจพบประชาชนส่วนใหญ่ 59.8% อยากให้ปรับคณะรัฐมนตรี เพราะเริ่มไม่เชื่อมั่นในความ สามารถของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

กระทรวงที่อยากให้ปรับ

เปลี่ยนมากที่สุดคือ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ 74.4% กระทรวงสังคมและคุณภาพชีวิต 38.6% กระทรวงด้านบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมาย 26.6%

สะท้อนให้เห็นว่าในความ รู้สึกของประชาชน เศรษฐกิจแย่ คุณภาพชีวิตไม่ดี และระบบยุติธรรมมีปัญหา จึงอยากให้เปลี่ยนคนทำงาน เพื่อว่าอะไรจะดีขึ้น

64.7% เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะช่วยทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ 16.4% เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

เห็นภาพชัดว่าประชาชนหมดความศรัทธากับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน และไม่เชื่อด้วยว่าภายในได้คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะทำการปฏิรูปสำเร็จอย่างที่ประกาศเอาไว้

เลือกคนทำงานเป็นอำนาจของนายกฯ แต่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศแล้ว จะไม่ให้ประชาชนสนใจได้อย่างไร...ปิดโอ!